

Số: 94 /HD-CDSP

Bà Rịa, ngày 21 tháng 2 năm 2022

HƯỚNG DẪN
Về việc xử lý các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 khi dạy học trực tiếp

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ Ban hành quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế Ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP (Thay thế QĐ 4800/QĐ-BYT); Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; Công văn số 510/BYT-MT 28/01/2022 của Bộ Y tế về bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp. Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn xử lý các trường hợp F0 và F1 khi dạy học trực tiếp tại trường như sau:

1. Tinh thần chung

Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cơ quan y tế trong việc phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên khi phát hiện các triệu chứng như sốt, ho, khó thở... thì chủ động nghỉ tại nhà, báo ngay cho nhà trường và cơ quan y tế để có biện pháp xử lý thích hợp.

2. Khi có các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại trường

Thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường qua phòng Công tác sinh viên.

Bộ phận y tế phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 đến phòng cách ly tạm thời; hướng dẫn trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời.

Điều tra lịch sử dịch tễ của người nghi ngờ mắc COVID-19, Thông báo phụ huynh và tham vấn ý kiến y tế địa phương.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người nghi ngờ mắc COVID-19.

3. Khi có bệnh nhân COVID-19 tại trường


Chuyển ngay xuống phòng cách ly tạm thời của trường đặt tại phòng Căn tin khu Ký túc xá. Thông báo ngay cho Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa để được hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đối với phòng làm việc, lớp học, phòng ở có ca F0: tổ chức điều tra xác định các trường hợp F1 theo hướng dẫn của ngành y tế. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho toàn bộ những người trong cùng phòng.

Nếu phát hiện ca F0 khi lớp học đang diễn ra thì cho giảng viên và sinh viên di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học. Trường hợp là F0 thì cách ly điều trị theo quy định hiện hành.

Nếu không phải là F1 và xét nghiệm âm tính: cho đến trường bình thường.

Nếu là F1: cho về nhà để theo dõi sức khỏe và xét nghiệm theo quy định (thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà: đối với trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin, thì ở nhà không quá 7 ngày, xét nghiệm vào ngày thứ 7, âm tính, cho đến trường trở lại); (đối với F1 chưa được tiêm vắc xin, cũng cho nghỉ tại nhà, theo dõi chặt các biểu hiện, xét nghiệm theo quy định; ở nhà không quá 14 ngày, xét nghiệm vào ngày thứ 7 và ngày thứ 13). Trường hợp F1 là sinh viên nội trú mà có khó khăn đặc biệt về điều kiện cách li tại nhà sẽ được bố trí cho ở tại các phòng cách li của Ký túc xá.

Trên đây là hướng dẫn tạm thời về phương án xử lý khi có các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu khi tổ chức dạy học trực tiếp. Đề nghị các đơn vị và cá nhân nghiêm túc thực hiện. Các thông tin liên quan xin liên hệ trực tiếp phòng Công tác sinh viên hoặc theo số điện thoại: 02543.736576; Di động: 0989603076 (thầy Nguyễn Việt Hùng). 

Nơi nhận:

- Các phòng, khoa (t/h);
- Các lớp sinh viên (t/h);
- Website trường;
- Lưu: VT, CTSV.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



Nguyễn Xuân Dũng